



สรุปข่าว สธ.

ประจำวันที่

22 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ,มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, Infoquest, newtv, workpointtoday, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, sonthitalk.com, acnews.net, businesstoday, efinancethai.com, ผจก.ออนไลน์, js100, INNnews, แนวหน้า, ไทยรัฐ,ไทยโพสต์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์ kaphoon, 77kaoded, thebangkokinsight, sanook, tnnthailand, nationtv.)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 22 ม.ค.64 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 142 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 12,795 ราย รักษาหายเพิ่ม 221 ราย รวมรักษาหายแล้ว 9,842 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 2,882 ราย เสียชีวิตคงเดิม 71 ราย ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 11 ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ใน 63 จังหวัด ล่าสุดคือ จ.เชียงราย หากเปรียบเทียบจากการรายงานเสียชีวิต พบว่าระลอกใหม่ความแรงน้อยกว่าระลอกแรก โดยระลอกแรกมีผู้ติดเชื้อ 4,237 ราย เสียชีวิต 60 ราย อัตราป่วยตาย 1.42 % ขณะที่ระลอกใหม่ ติดเชื้อสะสมถึงวันที่ 20 ม.ค.64 จำนวน 8,416 ราย เสียชีวิต 11 ราย อัตราป่วยตาย 0.13 % ส่วน ผู้เสียชีวิตมีประวัติโรคประจำตัว ทั้งสองระลอกไม่แตกต่างกันมากนักคือเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคปอด มะเร็งปอด และไตวาย

-**กรมควบคุมโรค** รายงาน 10 อันดับจังหวัดพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในประเทศไทย 1.สมุทรสาคร 2.ชลบุรี 3.กทม. 4.ระยอง 5.สมุทรปราการ 6.จันทบุรี 7.นนทบุรี 8.อ่างทอง 9.นครปฐม และ 10. ปทุมธานี

-**สมุทรสาคร** พบผู้ป่วยใหม่ 261 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 212 ราย เป็นคนไทย 16 ราย แรงงานต่างด้าว 196 ราย

-**กทม.** ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย อายุต่ำสุด 5 เดือน

-**จันทบุรี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ขณะผู้ว่า ออกประกาศผ่อนคลยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า

-**ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด** พบแรงงานเมียนมาติดโควิด 6 ราย ในที่นี้มีเด็กวัย 4 เดือนด้วย

-**เชียงราย** พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นชาย อายุ 28 ปี ติดเชื้อจากร้านริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ขณะที่ญาติผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

-**ระยอง** พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 1 คน เป็นหญิงอายุ 21 ปี เป็นมารดาของเด็ก 6 เดือน ที่ติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้

-**ราชบุรี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเพิ่ม 3 ราย ทำงานที่บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

-**กาญจนบุรี** พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอีก 2 ราย รายแรกเป็นเด็กมาจาก กทม. เข้ารักษาตัวที่ รพ.มะการักษ์ รายที่ 2 เป็น จนท.สาธารณสุขซึ่งไปช่วยงานที่รพ.สมุทรสาคร รักษาตัวที่ รพ.ท่าม่วง

-**ปทุมธานี** รถพยาบาลจาก รพ.คลองหลวง มารับตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3 ราย ที่อาศัยในหมู่บ้านพฤษภาเกษร 23 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ส่งไปรักษาที่ รพ.แพทยรังสิต และ รพ.สามโคก เป็นแม่ 1 ราย กับลูก 2 ราย อายุ 11 ขวบ และ 13 ปี

-**ชลบุรี** พบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, TNNTThailand, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, bluechipthai)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร แม้ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่แต่สามารถควบคุมได้เพราะมีทีมจากทั่วประเทศมาสมทบ ส่วนผลิตภัณฑ์และอาหารจากจังหวัดสมุทรสาคร ควรผ่านการรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ และ ก.อุตสาหกรรม จัดทำมาตรการพิเศษร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP, HACCP และ ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ มีความปลอดภัย 100% และถูกสุขอนามัยสูงสุด (Super hygienic-IPHA)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตอบกระแสคำถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ว่า รัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เรียบร้อย โดยได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงกลาง ครอบคลุม 100% โดยใน 5 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มข้นนั้น ได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก หากพบในพื้นที่ที่มีการกระจายของโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามและสอบสวนโรคให้ได้ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้แพร่กระจายต่อไปกลายเป็นซูเปอร์สปเรดเดอร์ รัฐบาลทำได้สำเร็จในพื้นที่ที่เป็นต้นตอการระบาดใน จ.สมุทรสาคร ที่พบผู้ติดเชื้อ ทั้งเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับ การตรวจเชิงรุกและต้องทำให้มากที่สุด เพราะเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ ซึ่งมาตรการของรัฐบาลทำถูกต้องและควบคุมได้ในที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) สวท.,ทีวีช่อง NBT

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีความกังวลสถานการณ์โรคโควิด-19 ของพื้นที่ กทม. ที่กลับมาพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อเนื่อง ว่าพื้นที่ กทม. ยังไม่รู้แหล่งซัดว่าแพร่จากที่ใด เนื่องจากการเดินทางที่ง่ายและสะดวก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผู้ป่วยพบว่าสถานที่ระบาดจริงๆ คือ บ่อนและสถานบันเทิง ที่มีการอยู่กันแออัด ตึ่มกิน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจุดนี้จะต้องมีมาตรการจัดการพื้นที่ดังกล่าว และยังคงดำเนินการตรวจเชิงรุกหาผู้ป่วยในชุมชนเพื่อแยกออกมาให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ย้ำว่าหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อยๆ เป็นวัชชีนที่มีประสิทธิภาพที่ประชาชนสามารถเสริมให้

ประเด็นข่าว

ตัวเองได้ทุกวัน หากทำอย่างเคร่งครัดคู่การเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสผู้อื่น จะทำให้ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อน้อยลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สยามรัฐ จส.100)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มพบผู้ป่วยในระดับ 10 -20 คน จากการค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ได้ลงพื้นที่กับสำนักงานมัย กทม. เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง ที่วัดสิงห์ ได้ไปพบเจ้าอาวาส และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือมาตรวจหาเชื้อจากภพระราชทานชีววิถี เป็นตัวอย่างที่ดีที่พบการให้ความร่วมมือ ในพื้นที่กทม. ถือว่าสามารถคุมได้ในระดับหนึ่ง และถ้าได้รับความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อเช่นนี้ จะควบคุมได้ดีขึ้น ส่วนการพบเจ้าหน้าที่ใน รพ.ศิริราช ติดเชื้อในชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีการโหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ เนื่องจาก ได้มีการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ 1,453 คน ว่า เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงในระดับใด จะได้ดูแลอย่างถูกต้อง สำหรับการดาวน์โหลดแอปฯ หมอชนะ มีการดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้นกว่า 6,000,000 คน หลายจังหวัดมีแนวคิดที่จะให้มีการโหลดแอปฯ ทั้งจังหวัด และ จ.ฉะเชิงเทรา จะเป็นจังหวัดนำร่องในการโหลดแอปฯ ทั้งจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ thailandplus one31 js100 newtv.77kaoded ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมแนวโน้มผู้ป่วยในพื้นที่ กทม. ลดลงสอดคล้องกับผู้ป่วยทั่วประเทศสำหรับการตรวจเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง กทม.และ สธ.ได้เร่งตรวจเชิงรุกฯ ไปแล้วกว่า 22,000 ราย อย่างไรก็ตาม การระบาดของ กทม. เป็นการระบาดต่อเนื่องจากพื้นที่อื่น ทั้งจากตลาด สถานบันเทิง ด้วยลักษณะของประชาชนในเมืองหลวงที่มีการเคลื่อนย้ายประชาชนมาก จึงพบการระบาดได้ประปราย แต่ยังไม่พบการระบาดใหญ่ที่เป็นวงกว้าง เช่น กรณี จ.สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) ผู้จัดการ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์(สยามรัฐ thaiPBS)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ม.ค. มีการลงนามขึ้นทะเบียนวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในอิตาลีแล้ว หลังจากบริษัทส่งเอกสารเกือบ 10,000 หน้า มาขอขึ้นทะเบียนในไทย เพื่อใช้ฉีดภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.63 มีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ วัคซีนดังกล่าวจะถึงไทยในเดือน ก.พ. 50,000 โดส สำหรับใบอนุญาตการนำเข้าและทะเบียนวัคซีน มีเวลา 1 ปี เมื่อวัคซีนถึงไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะสุ่มตรวจวัคซีนว่ามีคุณภาพตามที่บริษัทกำหนดไว้หรือไม่ ก่อนนำไปฉีดให้กับประชาชน จากนั้นบริษัทจะทยอยส่งวัคซีนที่เหลืออีก 150,000 โดสภายในเดือน มี.ค. และ เม.ย. ส่วนการผลิตวัคซีนโควิดของแอสตราเซนเนกาในไทยที่ร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จะมีการขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตในไทย จะมีผลให้ใช้ในประเทศไทยทันทีในเดือน พ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (nationtv. tnthailand js100 chaingmainews thailandplus กรมประชาสัมพันธ์) สวท.

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน พบการติดเชื้อกันเองภายในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการป้องกันคือ ผู้ที่จะเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เริ่มจากการประเมินความเสี่ยงของการจัดกิจกรรม แต่หากจำเป็นต้องพบปะสังสรรค์ หรือจัดกิจกรรมให้พิจารณาลดจำนวนคน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. ดังนี้ 1) เลี่ยงกินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน 2) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 3) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ลดการตะโกนเสียงดัง 4) หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ และเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนและหลังการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 5) เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ขอให้ประชาชนประเมินตนเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด 19 หรือไม่ หากพบว่าตนเองเคยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและมีอาการหรือพฤติกรรมเสี่ยงขอให้งดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันในหมู่เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือในครอบครัว แต่ถ้ามีความจำเป็นขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัณน์ ผอ.รพ.ห้วยยอด พร้อมรณภพตัวอย่างชีววิถีพระราชทาน และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับแรงงานข้ามชาติผู้ติดตาม และแรงงานไทย รวมทั้งบุคลากรของบริษัทที่เหลือนรวมประมาณ 300 คน โดยแบ่งการตรวจคัดกรองออกเป็น 2 วัน หลังจากที่เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกกับแรงงานข้ามชาติภายในโรงงานดังกล่าว จำนวน 150 คน ปรากฏผลพบแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 คน ติดเชื้อโควิด-19

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ) ผู้จัดการ เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, thaipbs, businesstoday, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, บางกอกบิซนิวส์, TNnThailand, ข่าวสด, hoonsmart.com, สยามรัฐ, INNnews, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์ บ้านเมือง, สปริงนิวส์, thailandplus คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, newtv, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก แนวหน้า, nationtv.77 kaoded)

-น.ส. นัทธยา ทวีวงศ์ ผอ.สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งผลการตรวจของสื่อมวลชนว่า มีผลเป็นลบทุกราย โดยจะได้รับสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่าผ่านการตรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางทำเนียบรัฐบาลจะอนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนที่มีสติ๊กเกอร์ดังกล่าว สามารถถือสื่อสัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ได้เท่านั้น

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า การที่รายการโทรทัศน์และวิทยุหลายรายการให้พิธีกรใช้เฟซซิลด์อย่างเดียว ถือว่ายังไม่พอในการป้องกันโรค ควรเพิ่มมาตรการ social distancing ระหว่างกัน 2 เมตรขึ้นไป แต่ถ้าเอาแบบซัวร์ที่สุด ควรใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้กำลังติดตามแนวโน้มของการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนเข้มข้นในการดูแลตัวเอง ซึ่งชุดข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะนำมาสู่การออกแบบ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เสี่ยง เพื่อวางแผนกันใหม่อีกรอบหนึ่งว่าจะผ่อนคลายเป็นหรือเข้มข้น ทางผอ.ศบค.จะประชุมก่อนสิ้นเดือน ม.ค.นี้

ประเด็นข่าว

- รัฐบาลชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการดูแลเยียวยาแรงงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดย รมช.สธ. กล่าวถึงการคลายมาตรการที่เข้มงวดต่างๆ ว่า ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดจะพิจารณา หากเห็นว่าพื้นที่ไหนสามารถคลายล็อกได้แล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันทีตามความเหมาะสม
- มูลนิธิฯ ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้ชาวสมุทรสาคร สู้ภัยโควิด 19
- สภช.เผยผลดำเนินโครงการ 7 เดือน "บริการจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ กองทุนบัตรทอง" ร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี รพ.ร่วมจัดส่งยาให้ผู้ป่วย 217 แห่ง จำนวนบริการ 1.77 แสนครั้ง
- ตัวแทนจากสมาคมฯ และไทยลีก ประชุมร่วมกับ ศบค. ชุดเล็ก และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุม เห็นชอบให้ไทยลีกกลับมาแข่งขันเต็มรูปแบบได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบปิดเหย้า-เยือน โดยจะมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดให้แก่สโมสรในทีประชุมวันศุกร์นี้
- มหาเถรสมาคม ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด
- สคบ.สั่งทดสอบเครื่องอบรังสีฆ่าโควิด หวั่นเกิดอันตราย
- กทม. ประกาศผ่อนปรน 13 สถานที่ ให้เปิดบริการได้ตั้งแต่วันนี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
- นราธิวาส, อำนาจเจริญ เข้มชายแดนป้องกันลักลอบเข้าเมือง-ข้ามแดน
- ตราด รอ ศบค. คลายมาตรการโควิด หลังไม่พบเชื้อ 12 วัน
- ชลบุรี ประกาศผู้เดินทางไปสำนักงานจัดหางานชลบุรี ร้านค้าหน้าสำนักงาน หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. ให้รีบตรวจโควิดด่วน หลังพบคนต่างด้าวติดเชื้อ
- เชียงใหม่ ปลดล็อก "ร้านบุฟเฟต์-หมูกระทะ-ชาบู" แล้ว
- ตาก (แม่สอด), ชลบุรี ลุยตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานเมียนมา
- นครพนม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า 800 ราย ตามไหม้ไธน์หญิงป่วยโควิดรายแรก อายุ 51 ปี ขายอาหารตามสั่ง
- สมุทรสาคร เตรียมจะพิจารณาปลดล็อกมาตรการเป็นรายอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างครบถ้วนและไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว เช่น พื้นที่ อ.บ้านแพ้ว และเตรียม SWAP ตรวจต่างด้าว 1,200 คน ก่อนเปิดตลาดกลางกุ้ง
- สถานการณ์ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 260 ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด-19 กว่า 520,000 โดส
- พวจ.นครพนม สั่งทีมแพทย์นครพนม เก็บเชื้อกลุ่มเสี่ยงโควิดครบ 1,200 ราย พร้อมตั้งทีมเฝ้าระวังอาการซึมเศร้าประชาชนที่ถูกปิดหมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ความโปร่งใสในการจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย thebangkokinsight)

-การประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงความชัดเจนในการผลิตวัคซีนของรัฐบาล เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทำไมรัฐบาลจึงต้องเลือกบริษัทสยามไบโอไซน์เอนซ์เป็นบริษัทผลิตแต่เพียงผู้เดียว

-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การพิจารณาจัดหาวัคซีนโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เจรจากับบริษัทวัคซีนเกือบทุกบริษัทมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 แล้ว ซึ่งเป็นการเจรจาช่วงที่แต่ละบริษัทกำลังทดลอง จำเป็นต้องเลือกบริษัทที่อาจสำเร็จที่สุด และการเจรจายังต้องใช้ความสามารถพิเศษ เพราะทั่วโลกต้องการวัคซีนจำนวนมาก แต่เราโชคดีที่มีบริษัทสยามไบโอไซน์เอนซ์ ที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และมีศักยภาพที่สามารถผลิตวัคซีนให้กับภูมิภาคนี้ได้ทำให้บริษัทแอสตราเซนเนกา ตกลงเซ็นสัญญาในเงื่อนไขที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ และเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับวัคซีนของบริษัทซิโนแวคของจีน ส่วนรายละเอียดสัญญาต่าง ๆ ที่อยากทราบ ก็สามารถขอดูรายละเอียดได้จากสถาบันวัคซีน แต่อาจมีข้อยกเว้นข้อมูลของบริษัทคู่สัญญา โดยเฉพาะข้อมูลการทดลองและรายละเอียดต่าง ๆ ในการผลิตวัคซีน ซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจ ไม่สามารถเปิดเผยได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ newtv. Bbc)

-นายธนธร จีรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ยืนยัน กรณีออกมาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพราะต้องการตรวจสอบการใช้เงินภาษีประชาชนของรัฐบาล อย่าตั้งสถาบันมากลบบกเลื้อนข้อผิดพลาด และเปิดเอกสารจัดซื้อวัคซีนเพื่อความโปร่งใส

2.คืบหน้าอาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์ (hfocus, ข่าวสด)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงอาการของผู้ว่าฯสมุทรสาคร ว่า ภาพรวมอาการดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากไม่ต้องให้ยาความดันโลหิตและยากกระตุ้นหัวใจ อีกทั้งพบว่าการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ ทั้งหัวใจ หลอดเลือดต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงแต่การติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ปอดอักเสบยังไม่ดีขึ้นต้องให้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง คิดว่าน่าจะคุมเชื้อได้เพราะยังไม่พบการกระจายไปยังส่วนอื่น เตรียมประเมินเนื้อปอดเหลือเพียงพอหายใจเองหรือไม่ เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

3.ติเฆมะตุมติดเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ มติชน) ,เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, sanook)

-ติเฆมะตุม เปิดเผยไทม์ไลน์ของตัวเอง ซึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจากเพื่อน ที่ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา พร้อมขอโทษเพื่อน ๆ ที่ ๆ นื่องในวงการที่อาจทำให้ตกในภาวะเสี่ยง ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.กรุงเทพ ด้านคนดังใกล้ชิดติเฆมะตุมกักตัวรับมือขอต่อสังคม ได้แก่ แด้ว ญฐพร, ติเจตันหอม, พุฒ-จ๋วย, พีเค-โยเกิร์ต, เป็ล-จูน และติเจเขาเขา ส่วนรัศมีแข ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ) ,เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย sanook js100),ทีวีช่อง 7.9,Thaipbs

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ติเฆมะตุม ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ ว่า เพื่อนที่มาทานอาหารร่วมกันเมื่อวันที่ 9 ม.ค.64 ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ตัวเองไปตรวจหาเชื้อและพบว่าติดเชื้อ ดังนั้นคนที่มีความเสี่ยงมาก คือคนที่เจอติเฆมะตุมในวันที่ 11 ม.ค.64 เป็นต้นไป เนื่องจากระยะฟักตัวที่สั้นที่สุดของโรค คือช่วง 2 วัน ส่วนคนที่เจอก่อนวันที่ 9 ม.ค.64 ไม่มีความเสี่ยง ทั้งนี้แนะนำไม่ควรที่จะทานอาหารร่วมกัน หรือการจัดงานปาร์ตี้ เพราะจะมีความสนุกสนาน มีการพูดคุย ไม่ระมัดระวัง และเป็นจุดที่มีความเสี่ยง ควรจะฝึกแยกการทานอาหาร และการพูดคุยผ่านการสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน thaiPBS)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลตรวจ COVID-19 "อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์" พิธีกรด้านอาหารชื่อดัง ไม่ติดเชื้อ COVID-19 หลังใกล้ชิดติเฆมะตุม ซึ่ง 3 รัฐมนตรีร่วมงาน MOU สธ. - ศธ. กับ อ.ยิ่งศักดิ์ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง ปฏิบัติงานได้ปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก มติชน, เดลินิวส์)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “หมอตี สาธิต ปิตุเตชะ” ถึงกรณีไม่กักตัวเพราะไม่ใช่ผู้มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เป็นเพียงสัมผัสกับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ (วง 2) ตามหลักของระบาดวิทยา จึงไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้เนื่องจากได้ร่วมงานกับ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ที่เพิ่งไปเจอติเฆมะตุมซึ่งป่วยเป็นโควิด ต่อมาโซเชียลแสดงความเห็นคัดค้านระบุให้กักตัวเพื่อความสบายใจของประชาชน WFH เป็นตัวอย่างต่อสังคม

4.อาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา จุฬาฯ โพสต์ข้อความชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของคำว่า "อาการข้างเคียง" กับ "อาการไม่พึงประสงค์" จากการได้รับวัคซีนโควิด-19 ว่า เมื่อให้วัคซีน สามารถเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ เช่น การเสียชีวิต การตายในนอร์เวย์ หลังให้วัคซีน เป็นอาการไม่พึงประสงค์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าเกิดจากวัคซีน จึงจะบอกว่าเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน

-การให้วัคซีนแล้ว เจ็บ บวม แดง ที่ตำแหน่งฉีด แน่นอนพิสูจน์ได้ว่า ถ้าไม่ฉีด ก็ไม่เจ็บ ไม่บวม นับเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีนแน่นอน อาการไม่พึงประสงค์ จึงกว้างมาก ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากวัคซีน จึงจะว่าเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน ดังนั้นเวลารับทราบข้อมูล จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้อง

5.ข่าวลือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-จากกระแสข่าวลือสะพัดบนFacebook และในโลกโซเชียล ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ภาคกลางเดินทางตามไทม์ไลน์เข้าสู่พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในเขตตำบลบ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิทำให้มีคนในพื้นที่แต่ต้นและแชรส์ต่อถึงกันจนเกิดเป็นการหวาดระแวงกันไปทั่ว ด้าน ผวจ.ชัยภูมิยืนยันว่า เขตจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอในขณะนี้ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100)

-กรณีมีข่าวในเว็บไซต์ ที่ระบุว่า พบคนติดเชื้อที่วัดสังฆทาน 300 คน อธิบดีกรม คร. ชี้แจง ว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก จำนวน 300 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งคนไทยและต่างด้าว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ ส่วนใหญ่ไม่มีการติดเชื้อ ดังนั้นข่าวที่บอกว่ามีคนติดเชื้อ 300 คนไม่เป็นความจริง

6.เชื้อกลายพันธุ์แอฟริกาใต้รุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-หน่วยวิจัยของรัฐบาลแอฟริกาใต้ แสดงความกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ B1351 ในประเทศ คนละชนิดกับ B117 ที่พบในอังกฤษ หลังตรวจสอบพบว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิดดั้งเดิม มีประสิทธิภาพลดลง 8 เท่า เมื่อเจอกับไวรัสกลายพันธุ์ ขณะที่การใช้พลาสมาของผู้ติดเชื้อช่วงแรกมารักษาผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ มีประสิทธิภาพลดลงถึง 64 เท่า พร้อมระบุว่าข้อมูลชุดนี้อยู่ระหว่างการทบทวนเพิ่มเติม นักวิจัยมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐฯให้ความเห็นว่า หากข้อมูลจากแอฟริกาใต้ได้ความชัดเจน อาจทำให้บริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆต้องปรับปรุงวัคซีนในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้แล้ว ในเดนมาร์ก และอังกฤษ

7.พระไทยในสหรัฐป่วยทั้งวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)

-พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ "เจ้าคุณประสาร" รองประธานกรรมการวัดพระธาตุอภัยภูเบศรอยุธยา กล่าวว่า สอบถามพระธรรมทูตไทยทั้งในเอเชีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา พบว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง โดยวัดและพระธรรมทูตไทยสายสหรัฐอเมริกา นั้น ขณะนี้ลำบากมากเพราะการแพร่ระบาดของโรคในสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น โดยมีวัดไทยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตวัดนั้น

ประเด็นข่าว

ติดโควิด-19 กันทั้งวัด เวลานั้นได้มีกักตัว ดูแลรักษากันแบบเงียบ ๆ ส่วนอาการนั้นมีพระสงฆ์ชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในวัดดังกล่าวมีอาการค่อนข้างวิกฤติ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย, สวพ.91, กรมประชาสัมพันธ์, efinancethai.com, บางกอกบิซนิวส์, ผจก.ออนไลน์, newtv.sanook infoquest)

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามในคำสั่งกำหนดมาตรการให้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างกันในอาคารของรัฐบาลกลางทุกแห่ง **จีน** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 144 ราย... **มาเลเซีย** บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เพิ่มอีกในพื้นที่รัฐเกดะห์ เปรเซ เนกรีเซมบีตัน ปะหัง และตั้งกานู หลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง **ฮ่องกง** จะอนุมัติใช้วัคซีน บ.ไฟเซอร์ภายใน ม.ค.นี้... **อังกฤษ** ล็อกดาวน์รอบ 3 พบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งวันละเกือบ 2 พัน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,820 ราย นับเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์. **โปรตุเกส** โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ระบาดแล้วกว่า 20% คาดสัปดาห์หน้าลาม 60% **อิตาลี** คณะนักวิจัยเปิดเผยผลการศึกษา ที่ค้นพบว่าส่วนประกอบของยาขับปัสสาวะ มีแนวโน้มช่วยรักษาอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ **ชิลี** อนุมัติการใช้งานฉุกเฉินของวัคซีนต้านโรคโควิด-19 จาก บริษัทสัญชาติจีน ชิโนแวค ไบโอเทค **บราซิล** ญาติผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางมาต่อแถว ด้านนอกของโรงงานผลิตออกซิเจน Carboxi นานหลายชั่วโมง พร้อมกับถึงออกซิเจนสีเขียวใบใหญ่ ด้วยความหวังที่จะรีบนำกลับไปให้ญาติของตนที่กำลังป่วยหนัก **ลาว** เผยยอดกักตัวหาโควิด-19 เกิน 2.8 พันราย วอนปช.การตอยาดก **จีน** ผลิต 'วัคซีนโควิด-19' ให้ประชาชนแล้วกว่า 15 ล้านโดส เน้นประชากรกลุ่มสำคัญ บุคลากรทางการแพทย์ แรงงานคมนาคมขนส่ง และแรงงานตามด่านพรมแดน **อังกฤษ** สถาปนโรคติดต่อแห่งชาติ เตือนให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แทนหน้ากากผ้า เช่นเดียวกับ**ฝรั่งเศสและเยอรมนี** ที่เตรียมออกมาตรการบังคับใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น **ทีมนักวิจัย**จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาวัคซีนร่วมกับแอสตราเซนเนกา (Astrazeneca) กำลังเตรียมการผลิตวัคซีนเวอร์ชันใหม่เพื่อรับมือกับเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในสหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และบราซิล

-**สถานการณ์โควิด 19** ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 98,032,726 ราย ผู้เสียชีวิต 2,097,737ราย และรักษาหายแล้ว 70,430,430 ราย ไทยอยู่ในลำดับที่ 128

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สร้างความเชื่อมั่นอาหารไทย ด้วยเครื่องหมาย “IPHA”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โปสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., ไอเอ็นเอ็น), ทวีช่อง 5,NBT -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วยนายกอบชัย ปลัด ก.อุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าว“สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ด้วยการรับรองตนเอง (self-declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ด้วยมาตรการร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP , HACCPและ ISO22000 เพื่อควบคุมติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด19 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดย นายอนุทิน กล่าวว่า ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ชาวไทยประสบกับความกังวลกันในหลายเรื่อง ทั้งโรคโควิด-19 เศรษฐกิจ ปากท้อง รวมถึงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ที่ประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นครัวของโลก และแม้ว่า เชื้อโควิด-19 จะไม่ได้ติดค้างในกระบวนการผลิตอาหาร แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ จึงต้องมีมาตรการรับรองตนเองที่ได้มาตรฐาน

โรคมือ เท้า ปาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, สวท.

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เด็กหยุดเรียนอยู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเปิดเรียนตามปกติ ขอให้เคร่งครัดมาตรการคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน ร่วมกับมาตรการป้องกันโควิด 19 ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า หากมีอาการใช้ต่างๆ อ่อนเพลีย เจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า หรือตุ่มแผลในปาก ควรพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป

หลายแหล่งลักลอบผลิตถุงมือยางยี่ห้อ SKYMED

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย),ทีวีช่อง 3,7,TNN

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ร่วมกับ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ผู้ช่วย ผบ.ตร. และตำรวจ บก.ปคบ. แถลงผลการตรวจยึดถุงมือยางยี่ห้อ skymed รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท โดยการจับกุมในครั้งนี้ขยายผลจากการจับกุมถุงมือยาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นเข้าตรวจในโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน จ.ปทุมธานี พบคนงานกำลังแกะถุงมือเนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือนออกจากกล่อง แล้วนำไปบรรจุใส่กล่องที่ระบุว่าเป็นถุงมือไนไตรด์ เพื่อจำหน่ายเป็นถุงมือทางการแพทย์ ยี่ห้อ skymed เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดมาตรวจสอบ ซึ่งมีทั้งหมดรวมประมาณ 3 ล้าน 4 แสนชิ้น รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ฐานไม่จดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และฐานผลิต ขายเครื่องมือแพทย์ปลอม มีโทษสูงสุด ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สถาบันประสาทรับคิวผ่านแอฟ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)

-นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เผย สถาบันประสาทฯ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางระบบประสาทตามปกติ เน้น

ประเด็นข่าว

การให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ โดยจัดพื้นที่รองรับบริการพร้อมตรวจคัดกรองความเสี่ยงทุกราย จัดให้ผู้รับบริการรอหน้าห้องตรวจเป็นรอบตามช่วงเวลา 09.00น. 10.00น. 11.00น. และ คลินิกพิเศษรอบ 13.00น. เพื่อลดการรวมตัวในพื้นที่ปิด ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการรอคิวเข้าตรวจที่เด่นท์สามารถเข้ารับคิวตรวจได้ตั้งแต่ที่บ้านจากแอปพลิเคชัน PNI Plus สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ มีประวัติการตรวจรักษาต่อเนื่อง และไม่สะดวกเดินทางเข้ามารับการตรวจรักษา สามารถขอรับบริการพบแพทย์ออนไลน์ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งจะนัดหมาย ตรวจรักษาออนไลน์และส่งยาให้ถึงบ้าน

ระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์วิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, thebangkokinsight)

- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่า สถาบันมะเร็งฯ แจ้งให้บริการผู้ป่วยมะเร็งด้วยระบบบริการการแพทย์วิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลใกล้ชิดให้บริการตามปกติ ต้องประเมินความเสี่ยงก่อนรับบริการ พยาธิมาได้ไม่เกิน 1 คน กลุ่มผู้ป่วยที่ติดตามเฝ้าระวัง และกลุ่มผู้ป่วยที่ติดตาม ให้บริการพบแพทย์ออนไลน์ และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดในรพ. ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ปคบ.จ่อเอาผิด'กालะแมร์'เพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.,คมชัดลึก, เนชั่น,กรุงเทพธุรกิจ springnews, bangkokbiznews, sanook, Sondhitalk)

- พ.ต.อ.ชนันท์ สารถวัลย์แพทย์ รอง ผบ.ก.ปคบ. กล่าวได้ว่า ได้ออกหมายเรียกครั้งที่ 1 กับ พิศิกรชื่อดัง กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ ในฐานะความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร โดยจะให้มาเข้าพบทางตำรวจ บก.ปคบ. ในวันที่ 28 ม.ค. เวลา 11.30 น. ซึ่งเป็นคดีที่มีการโพสต์คลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเอง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยทางพนักงานสอบสวน จะเชิญตัวมาสอบปากคำ และแจ้งข้อกล่าวหา ส่วนคลิปโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ตลอดจนรักษาโรคมะเร็ง และโรคมะเร็งนั้น เป็นคนละส่วนกัน การกระทำเป็นคนละวันและเวลา ถือว่าต่างกรรมต่างวาระ ซึ่งทาง อย. กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนจะส่งให้ทางพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดำเนินคดี

อาหารเสริมถึงเข้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ เนชั่น, springnews, bangkokbiznews, sanook, Sondhitalk)

- ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการดำเนินคดีกับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมถึงเข้า ว่า ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพื่อดำเนินการ ที่ผ่านมาทาง อย. เราดำเนินคดีไปแล้ว 58 ราย ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการบางคนเข็ดขี้ขาง บางคนก็ไม่เข็ดก็กลับมาทำใหม่อีก ตอนนี้ทาง อย. ร่วมกับ กสทช. บูรณาการใช้กฎหมายร่วมกัน ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่

PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, thebangkokinsight)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง โดยให้ทุกพื้นที่ดำเนินงานเฝ้าระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์และดูแลสุขภาพของประชาชน ให้คำแนะนำ การป้องกันตัวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้ รพ. เปิดคลินิกมลพิษ เพื่อให้คำปรึกษาและรักษา สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข และสนับสนุนให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านเรือนประชาชน จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น บูรณาการดำเนินงานในพื้นที่จัดการแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., thebangkokinsight, springnews, thailandplus, thestandard, mcof)

- ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

- กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 22-25 มกราคม 2564 ลมอ่อน เพดานการลอยตัวของฝุ่นต่ำลง การสะสมฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นได้

ขึ้นบัญชียารักษาไวรัสตับอักเสบซี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี บอร์ด สปสช. เห็นชอบเพิ่มยาสูตรผสมโซฟอสบูเวียร์/เวลพาทาสเวียร์ (Sofosbuvir/Velpatasvir) ที่กลไกออกฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งไวรัสตับอักเสบซี บรรจุเข้ารายการบัญชียาหลักฯ ว่า ไวรัสตับอักเสบซีเป็นภัยเงียบด้านสุขภาพ เนื่องจากผู้ติดเชื้อในระยะต้นจะไม่มีอาการ จะปรากฏอาการเมื่อโรคลุกลาม เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ดังนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบซีควรตรวจคัดกรองและนำเข้าสู่การรักษาโดยเร็ว ดังนั้นเมื่อมียาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ จึงสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาพร้อมให้มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก่อนที่ภาวะโรคจะลุกลามรุนแรง

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒน์ เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยาสูตรผสมโซฟอสบูเวียร์/เวลพาทาสเวียร์ ผ่านการศึกษาโดยโครงการประเมิน

ประเด็นข่าว

เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ที่เปรียบเทียบงบประมาณกับการใช้ยารักษาสูตรยาปัจจุบัน ทั้งในส่วนของค่ายาและค่าตรวจทั้งห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยจำนวน 4,000 ราย พบว่ายาสูตรผสมไซฟอสูเวียร์/เวลาดาฟาเวียร์ ะหยัดค่ายาได้ 45.47 ล้านบาท ประหยัดค่าตรวจทั้งห้องปฏิบัติการ 11.12 ล้านบาท รวมถึง 56.59 ล้านบาท สามารถนำเงินนี้มาเพิ่มการดูแลและเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้

นายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า การบรรจุยาสูตรผสมไซฟอสูเวียร์/เวลาดาฟาเวียร์ ที่ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบบีได้ทุกสายพันธุ์ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีและประหยัดงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาในรูปแบบเดิม โดย สปสช.มีหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบบีเพิ่มเติม ให้นำหน่วยบริการใน 2 กลุ่ม คือ 1.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ 2. ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด คนที่เคยตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและยังไม่ได้รับการรักษา ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางเข้ารับการรักษาด้วยยาชนิดนี้ ส่วนผู้มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดที่ยังไม่เคยตรวจคัดกรอง ให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน หากติดเชื้อจะได้เข้าสู่การรักษา ลดการเป็นตับแข็ง หรือมะเร็งตับ

คุมโดอะซีแพม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ฐานะโฆษก กมธ. ตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร แถลงหลังประชุมว่า กมธ.เชิญตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกรมการแพทย์มาให้ข้อมูล กรณีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเคนมผง คือ การผสมยาเสพติดที่มีมากกว่า 1 ชนิด มีผลต่อระบบประสาท มีผู้เสียชีวิตแล้ว 12 คน สาเหตุจากโดอะซีแพมหรือยานอนหลับที่ผสมอยู่เกิน 10 กรัม กมธ.เป็นห่วงมีข้อเสนอแนะควบคุมสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น แวเลียม หรือโดอะซีแพม ปัจจุบันมีขายในร้านขายยาต้องมีใบสั่งแพทย์ ให้เปลี่ยนเป็นจัดจำหน่าย โดยแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเท่านั้น.